

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2024 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;

Trước hết, Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng và hợp tác.

Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế. Trong báo cáo kiểm toán có một ý kiến ngoại trừ, Công ty xin giải trình cụ thể như sau:

1. Ý kiến kiểm toán

Cơ sở ý kiến ngoại trừ của kiểm toán:

Công ty chưa thực hiện kết chuyển hết chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong năm 2023 để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh mà thực hiện vốn hóa vào giá Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2024 được soạn lập trên cơ sở số liệu đầu kỳ là số liệu trên Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023. Trong đó, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 do trong năm 2023, công ty chưa thực hiện kết chuyển hết chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong năm 2023 để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh mà thực hiện vốn hóa vào giá trị “Chi phí xây dựng cơ bản dở dang” với số tiền là 1.882.298.224 đồng. Công ty chưa thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào đối với vấn đề nêu trên. Theo đó, chúng tôi không đưa ra ý kiến nhận xét ảnh hưởng của vấn đề này tới các số liệu được trình bày trên Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2024.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Căn cứ kết quả soát xét của chúng tôi, ngoại trừ vấn đề được mô tả tại đoạn “Cơ sở đưa ra kết luận ngoại trừ”, chúng tôi không thấy có vấn đề gì khiến chúng tôi cho rằng báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đính kèm đã phản ánh không trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 30/06/2024 và kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của đơn vị cho kỳ hoạt động 06 tháng kết thúc

cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ.

2. Giải trình của Công ty

Với nội dung ngoại trừ của Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế trên Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2024 của Công ty, xin được giải trình như sau:

Công ty đã cung cấp các hồ sơ và chứng từ liên quan đến khoản chi phí trên, tuy nhiên do không thống nhất được trong xử lý kế toán nên dẫn đến có ý kiến ngoại trừ. Cụ thể như sau: Công ty trồng, chăm sóc và khai thác mủ cao su. Trong giai đoạn trồng cao su và chăm sóc, thì công ty phân bổ tiền lương của một số bộ phận quản lý ở đơn vị và phòng ban có liên quan đến trồng và chăm sóc cao su trong giai đoạn Kiến thiết cơ bản (chu kỳ kiến thiết cơ bản là 01 năm trồng và 07 năm chăm sóc). Tuy nhiên, kiểm toán viên không đồng ý với kế toán về việc xử lý hạch toán trên dẫn đến có ý kiến ngoại trừ và không chấp nhận toàn phần báo cáo tài chính.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- SGDHN;
- Lưu VT, TCKT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Văn Thành